

กฎที่ ๑๑

ที่ สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/๒๕๖๑



กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย

- อ้างอิง ๑. แผนยุทธการสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. หนังสือกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ส่วนที่ ๑๑๘ ที่ สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งแผนยุทธการสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้รับอนุมัติจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด โดยให้ถือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งนโยบายรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านความมั่นคงภายใน การให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน แจ้งว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ เกิดผลดีต่อราชการ ประชาชน เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของสังคมทั่วไป ในขณะที่เดียวกันยังมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบางส่วนมีพฤติการณ์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามยาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้ง การบังคับใช้กฎหมายในการจัดระเบียบสังคม ซึ่งเป็นช่องทางให้กำลังพลที่ไร้วินัยแสวงหาผลประโยชน์ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน สร้างความเสื่อมเสียแก่ราชการ และองค์กรต้นสังกัด ดังนั้น จึงให้ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้เข้มงวดในการกำกับ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้เป็นไปตามกฎหมายและอยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ให้มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้ออกคำสั่ง หรือมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง และเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๒. ให้มีเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) เป็นหัวหน้าชุดร่วมปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกครั้ง เพื่อกำกับ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

๓. ให้กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้ง ทั้งหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ยกเว้น กรณีมอบหมายปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวทางลับ ให้สามารถแต่งกายนอกเครื่องแบบได้

/๔. ในกรณี ...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔. ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นต้องใช้อาวุธปืน ประกอบการปฏิบัติไม่ว่าเป็นอาวุธปืนของราชการ หรือ อาวุธปืนส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเคร่งครัด

๕. หากมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖

๖. ให้บูรณาการเจ้าหน้าที่และกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

๗. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ควบคุม และกำชับให้เจ้าหน้าที่และกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบตามกรอบกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง โดยเคร่งครัด มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรือใช้อำนาจเกินความจำเป็น ในกรณีพบการกระทำความผิดและมีการจับกุมผู้กระทำความผิด ต้องแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทุกครั้งและแจ้งผู้ถูกจับกุมให้ทราบว่ากระทำความผิดในเรื่องใด พร้อมทั้งให้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง วัตถุพยาน ภาพถ่าย และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งปวงโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย หากพบว่าผู้ปฏิบัติรายใดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่นายกองเอก

(สมชัย คล้ายทับทิม)

ผู้ช่วยผู้บังคับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร

ฝ่ายอำนวยการ

แผนกกำลังพล

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๓๖๐

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”